

TTIA/TPFA เข้าร่วมงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good labour Practices: GLP)



15 ก.ย. 65 TTIA/TPFA เข้าร่วมงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) โดยมี ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ในนามรองประธานกรรมการ หอการค้าไทย คุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษาสมาคมด้านแรงงาน คุณวรวิร์ เลขาธิการฯ และ คณะกรรมการแรงงาน จากบริษัท Unicord และ AAI เข้าร่วม

วันที่ 15 กันยายน 2565 TTIA/TPFA เข้าร่วมงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good labour Practices: GLP) จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้แทนจากสมาคมฯ คุณวรวิร์ เลขาธิการฯ คุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษาด้านแรงงาน คุณวรรรณา คณะกรรมการแรงงาน คุณนิพนธ์ ผู้แทนจาก Unicord คุณมานะ ผู้แทนจาก AAI คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม คุณวรพล จนท.อาวุโส คุณนลธวัช จนท.แรงงาน คุณปิยราช จนท.การค้า คุณศศิธร จนท.สมาคมฯ เข้าร่วมงานฯ โดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และประธานคณะแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้แทนในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และมี คุณสุชาติ ชมกลิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามฯ



ดร.พจน์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบแรงงาน อาทิ ปัญหาค่าจ้างแรงงานต่ำ ภาวะขาดแคลนแรงงาน และปัญหา IUU Fishing ร่วมกับรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน ในการแก้ไขปัญหาแรงงานเชิงรุกจนเป็นที่ประจักษ์ในการจัดอันดับประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่ม Tier 2 ใน TIP Report 2022 อีกทั้งหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรมจะผลักดันองค์กรและประเทศไปสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิก ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย และสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการที่เป็นสมาชิก ซึ่งครอบคลุมทั้งประเทศมากกว่า 110,000 ราย รวมถึงห่วงโซ่อุปทานของสถานประกอบการที่เป็นสมาชิก นำแนวปฏิบัติ มาตรการใช้แรงงานที่ดี (GLP) มาใช้ อันนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีในการผลิตสินค้าและบริการของไทยที่เคารพสิทธิมนุษยชนต่อไป

ในโอกาสนี้ ทาง TTIA และ TPFA ได้จัดนิทรรศการการส่งเสริม GLP และมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ให้กับ รว.แรงงาน



สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ : <https://www.facebook.com/theDLPW/videos/1248560269250873/>